

Số: /BC-UBND

Đắk Tô Re, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

Kính gửi: HĐND xã khóa X, kỳ họp thứ 7.

Thực hiện thông báo số 07/TB-HĐND ngày 03/6/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã Đắk Tô Re về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND xã báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thực hiện Chương trình công tác của UBND xã, các nhiệm vụ UBND xã, Chủ tịch UBND xã giao và xây dựng, ban hành văn bản

Nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND xã và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2024. Ngay từ đầu năm, UBND xã bám sát sự chỉ đạo của UBND Huyện, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và sự giám sát Thường trực HĐND xã, UBND xã đã tổ chức Hội nghị triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024⁽¹⁾; Bên cạnh đó, UBND xã đã ban hành 81 Quyết định, 490 văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Các ban, ngành xã đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa và trình UBND xã, Chủ tịch UBND xã xem xét, thông qua các kế hoạch, báo cáo. Đến nay, đa số các nhiệm vụ đã được các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và thời gian theo yêu cầu.

2. Về thực hiện Quy chế làm việc của UBND xã

UBND xã tuân thủ nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND xã với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch và từng thành viên UBND. Các thành viên tham gia có trách nhiệm vào việc giải quyết các công việc chung của tập thể UBND xã, đảm bảo quan hệ phối hợp trong công tác, xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi lĩnh vực được phân công. UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã giải quyết công

¹ Quyết định số 12/QĐ- UBND ngày 15/01/2024 về công khai tài sản năm 2023; Quyết định số 07/QĐ- UBND ngày 08/01/2024 về công khai dự toán năm 2024; quyết định số 04 /QĐ- UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã về giao chỉ tiêu Kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2024; Quyết định số 22/QĐ- UBND ngày 31/01/2024 của UBND xã về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt chẽ và khẩn trương.

Các hoạt động của UBND xã đều đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND xã, thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND xã. UBND xã, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND xã giải quyết công việc thường xuyên theo đúng Quy chế làm việc, quy trình chặt chẽ và khẩn trương.

3. Công tác phối hợp của UBND xã với các Ban của HĐND xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Các ngành đoàn thể xã.

UBND xã đã phối hợp với các Ban của HĐND xã trong việc xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp HĐND xã khóa XV, cơ bản đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; thực hiện tốt trách nhiệm báo cáo, giải trình theo yêu cầu của HĐND xã, nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời nghiêm túc những vấn đề mà đại biểu HĐND xã và cử tri quan tâm.

Phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ngành đoàn thể trong việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. UBND xã và các chuyên môn, đơn vị trực thuộc luôn coi trọng công tác lấy ý kiến tham gia, đóng góp, phản biện về các chủ trương, chính sách để đảm bảo sự phù hợp, sát thực tế.

4. Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh 06 tháng đầu năm 2024.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được kết quả, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia bảo đảm theo quy định. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo. Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, an sinh xã hội và giảm nghèo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Trường lớp học được quan tâm đầu tư; chất lượng học tập được nâng lên, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh được thực hiện mạnh mẽ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

4.1. Về kinh tế

Chỉ đạo chuyên môn tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các thôn chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm; thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, đưa các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng; phát triển đàn gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi trường và đi đôi với phòng, chống dịch bệnh.

Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và phòng cháy chữa cháy rừng được tăng

cường, có hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng thực hiện tốt. Đã chủ động trong công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng được chỉ đạo thường xuyên, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và vi phạm hành lang an toàn đường bộ⁽²⁾. Công tác chỉnh trang đô thị, thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện.

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo thu đủ, thu đúng trên các lĩnh vực gắn với việc tiết kiệm chi ngân sách đảm bảo đúng luật ngân sách nhà nước.

4.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện theo đúng quy định. Công tác thăm, tặng, chuyển quà của Chủ tịch nước, của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đến người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đón Tết được thực hiện chu đáo. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ngày càng được quan tâm. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chế độ bảo trợ xã hội; thực hiện tốt chính sách đối với người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo triển khai. Công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên;

Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp ngày càng khang trang, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tỷ lệ học sinh ra lớp ngày càng tăng, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực.

4.3. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

UBND xã luôn tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì chế độ trực tiếp công dân theo quy định; chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ quan, đơn vị để nắm tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người gây mất trật tự, trị an; chấn chỉnh và xử lý kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm, qua đó bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

²Trong 06 tháng năm 2024 không có trường hợp nào vi phạm;

Thường trực Đảng ủy, HĐND và Chủ tịch UBND xã đã thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định³. Đặc biệt, đã dành thời gian hợp lý để trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đáp ứng nguyện vọng của công dân.

UBND xã tiếp dân vào ngày thứ 5 hàng tuần và ngày 22 hàng tháng, Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã thực hiện việc tiếp công dân định kỳ; Trong 06 tháng đầu năm 2024, UBND xã tiếp 30 ngày/ 01 lượt tiếp dân⁴ (*UBND Xã đã giải quyết thành*)/01 đơn đề nghị⁵; (*Đơn của Ông Lê Văn Mơi, hòa giải không thành*).

4.4. Quốc phòng, an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc các địa bàn trọng điểm; tổ chức giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

5. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2024

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã khóa XV, kỳ họp thứ 7; chương trình hành động của UBND xã về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

- Rà soát, đánh giá nửa nhiệm kỳ tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phục vụ trực tiếp cho công tác giảm nghèo, nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã; chú trọng nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc; quan tâm chăm lo đời sống cho

³ Thông báo số 69/TB- UBND ngày 27/12/2023 về tiếp công dân năm 2024; Thông báo số 71/TB- UBND ngày 29/12/2023 về tiếp công dân tháng 01/2024; Thông báo số 04/TB- UBND ngày 02/02/2024 về tiếp công dân tháng 02/2024; Thông báo số 07/TB- UBND ngày 26/02/2024 về tiếp công dân tháng 03/2024; Thông báo số 13/TB- UBND ngày 27/3/2024 về tiếp công dân tháng 04; Thông báo số 20/TB- UBND ngày 02/5/2024 về tiếp công dân tháng 05; Thông báo số 25/TB- UBND ngày 24/5/2024 về tiếp công dân tháng 05;

⁴ Nội dung tiếp dân như sau: Vào ngày 27/02/2024 Hộ ông Thắng sát bên nhà Tôi tự ý chặt cây cao su (06 cây) chặt cành và ngọn (Tôi đã báo cho BQL thôn nhưng chưa giải quyết); Nay đề nghị UBND xã giải quyết cho gia đình Tôi;

⁵ Đề nghị giải quyết tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất và tài sản có trên đất của Ông Lê Văn Mơi.

các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng...

- Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ và nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2024-2025; Thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ công tác dạy và học đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng theo quy định.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân chấp hành các quy định của Pháp luật về Luật hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em...; tranh thủ và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, già làng, người có uy tín tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt luật bảo vệ trẻ em, không để xảy ra tình trạng tảo hôn.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 của UBND xã Đắk Tô Re./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy xã;
- TT UBMTTQVN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các ban ngành xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu VTLT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Cẩm Thi